



# ข่าวสาร ทคบร.

ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2559



## มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Mae Fah Luang University

### ตราสัญลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระมหากษัตริย์คุณ มีพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธย ส.ว. ประกอบเป็นตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1. มหาวิทยาลัยได้อัญเชิญพระนามาภิไธยย่อของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มาประดับไว้ในตราสัญลักษณ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นเครื่องหมายความจงรักภักดี
2. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเป็นพระราชชนนีของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จึงได้บรรจุเลข 8 และ 9 ไว้ในตราสัญลักษณ์ และได้อัญเชิญฉัตรมาประกอบเพื่อให้สมพระเกียรติ
3. ดอกไม้ใบไม้ หมายถึง ความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนาและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของปวงชนอย่างต่อเนื่อง



### ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย

คือ ดอกหอมวล (สำคัญ)

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Melodorum fruticosum* Lour.



สีประจำมหาวิทยาลัย คือ สีแดง-ทอง



มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2541 โดยมีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีใช้ส่วนราชการ การดำเนินการด้านต่างๆ ได้มีการพัฒนามาเป็นลำดับ ด้วยความมั่นคงและมีคุณภาพ จวบจนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงมีพระมหากษัตริย์คุณโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พิธีเปิดศูนย์ภาษา และวัฒนธรรมจีนสิรินธร และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2545

ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนทั้งระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกบัณฑิต จำนวนทั้งสิ้น 15 สำนักวิชา 78 หลักสูตร มีจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 15,161 คน

### สำนักงานบัณฑิตศึกษา

เดิมสำนักงานบัณฑิตศึกษาก่อตั้งขึ้นในนามส่วนประสานงานบัณฑิตศึกษาในปี พ.ศ.2546 และปรับเปลี่ยนเป็นสำนักงานบัณฑิตศึกษาในปี พ.ศ.2556 โดยมีภาระหน้าที่ในการติดต่อประสานงานด้านการเรียนการสอนและการสอบ ในกลุ่มรายวิชาศึกษาวิจัยของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้แก่หลักสูตรภาคพิเศษ หลักสูตรภาคปกติ และให้การสนับสนุนและส่งเสริม ตลอดจนกำกับติดตามการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การวางเป้าหมายยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในเชิงรุก

### วิสัยทัศน์

การจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้ได้ความเป็นเลิศและมาตรฐานในระดับสากล

### พันธกิจ

สร้างความเป็นเลิศในการจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กำกับดูแลมาตรฐาน ส่งเสริมและพัฒนาศึกษาวิจัยให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาการและระดับสากล

### เป้าหมาย

เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการส่งเสริม สนับสนุน การผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมและองค์กรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

### วัฒนธรรมองค์กร

การทำงานเป็นทีม





ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณ และถวายอาลัย  
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
 มหิตลธิเบศร์รามาธิบดี จักรีนฤพดินทร  
 สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  
 ส่งดวงวิญญาณพระองค์เสด็จฯ สู่วรนคราลัย  
 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคปร.)

จากวันนั้นคือวันนี้

เพลงปรับเปลี่ยนจากเพลงนี้  
 ดูแล้วลึกลับซอตำทลสมัย  
 ความสำเร็จที่สร้างเนืองแน่นจาก  
 ครอบครัวยุคใหม่เป็นบุษยาม  
 ดั่งตอไม้ให้ดอกเพิ่มเพื่อเรียกรู้  
 เพื่อไปอยู่ร่วมพิธีอันศักดิ์  
 ใต้ธารน้ำตักดีและสิทธิ์แห่งวิไล  
 เสี่ยงเวลาหน้าพระพิภพรักเรียน  
 เก็บเป็นจดหมายรักไว้รำลึก  
 ในสำนักเด็กน้อยไม่เคยเปลี่ยน  
 ทรเจ้าเจ้าๆ ใช้สันตักนันทเพียร  
 ภาพบันทึกใจไม่ผิดเพี้ยนไม่เปลี่ยนแปร  
 สิบกว่าปีที่ผ่านถึงวันนี้  
 ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ใจกล้าแน

ภาพในดวงใจเมื่อดวงตา - ประหม่าแท้  
 พังกระแสน้ำรักสมดังใจ ...  
 ...สามสิบปีที่ผ่านจากวันนั้น  
 ภาพความฝันมีนภาพจับใจใจ  
 คือภาพจริงสิ่งที่ไม่ดับดับเขวร้าย  
 สถิติในสำนักอีกคนนับ  
 เป็นตำแหน่งเหนือตำแหน่งเด็กบ้านนอก  
 ร่วมเอาบอกเหนือทั้งหมดร่วมงานจับ  
 ภาพของพ่อของแม่แผ่นดินไม่สิ้นลับ  
 ทรงพระทับเหนือเวลาทนกว่านั้น  
 เพลงปรับเปลี่ยนจากเพลงนี้  
 ลอยส: พังทับมีนจากสีสัน  
 ภาพต่อภาพอยู่ต่ออยู่ด้วยผูกพัน  
 สถิติในใจวันนี้ถึงวันนี้

ช. ๒  
 ๒ มีนาคม ๒๕๖๒



## สารจากประธาน ทคบร.

ในนามของที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) กระผมขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่รับเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสามัญคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 4/2559 ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายในวาระการดำรงตำแหน่งประธาน ทคบร. ของกระผม และจะได้มีการส่งมอบตำแหน่งประธาน ทคบร. ให้แก่คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขึ้นในโอกาสนี้ด้วย

ท้ายนี้ กระผมขอกราบขอบคุณที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ที่ได้ให้เกียรติกระผมในการดำรงตำแหน่งประธาน ทคบร. ประจำปี 2558-2559 และให้ความสำคัญในการเข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและสานสัมพันธ์ระหว่างสถาบันสมาชิกด้วยดีเสมอมา กระผมขออวยพรให้ทุกท่านจงมีความเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า และช่วยกันพัฒนาชาติ บ้านเมือง และสถาบันการศึกษาต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์  
ประธานที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ  
และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.)  
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

### สำนักเลขาธิการ

ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัย  
ในกำกับของรัฐ

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

E-mail: cgau@grad.cmu.ac.th

โทรศัพท์ 0-5394-2425

โทรสาร 0-5394-2413

### กองบรรณาธิการ

ข่าวสารที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัย  
ในกำกับของรัฐ

บรรณาธิการ รศ.ดร.บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์

ประสานงาน ดร.ศุภลักษณ์ ล้อมลาย

น.ส.รัชชดาวรรณ สุขใจ

พิมพ์ที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดควนิคการพิมพ์

# สาระสำคัญการประชุมสามัญ

ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและ  
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 3/2559  
วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ ประธาน ทคบร. ได้กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์ที่ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญ ทคบร. และเปิดการประชุม  
สามัญ ทคบร. โดยมีสาระสำคัญพอสรุปได้ดังนี้

## 1. รายงานบัญชีเงินอุดหนุน ทคบร.

ณ 30 กันยายน 2559 มียอดเงินคงเหลือสุทธิ 753,057.76 บาท

## 2. ข่าวสารทคบร. ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2559

เสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะจัดส่งให้ทุกมหาวิทยาลัยต่อไป

## 3. การชี้แจงทุกโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำหรับนักศึกษาอาเซียน

ศาสตราจารย์ ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการ คปก. ชี้แจงเกี่ยวกับทุน คปก. อาเซียน ระยะที่ 2 (พ.ศ.2560-2579) ประกอบด้วย 1) คปก. โลกาภิวัตน์ 2) คปก. อาเซียน + 6 และ 3) คปก. เพื่อหน่วยงานรัฐ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนากำลังคนระดับสูงที่จะขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม (ไทยแลนด์ 4.0) ในสาขาที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ การเติบโตของอุตสาหกรรมที่เป็น New Engine of Growth และสาขาที่ขาดแคลนให้ทุนแก่นักศึกษาอาเซียนที่เข้าศึกษาระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยไทย เพื่อเป็น “ผู้ช่วยวิจัย” ของอาจารย์ที่ปรึกษาไทย

โดยสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าวิจัย ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ค่าเดินทางไปต่างประเทศของอาจารย์ที่ปรึกษาไทย และค่าใช้จ่ายบคลากรในจำนวนเงินทุนจะไม่เกิน 830,000 บาท

มหาวิทยาลัยที่ต้องการขอรับการสนับสนุน สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

เงื่อนไขการให้ทุน ประกอบด้วย

- ผู้รับทุนต้องเป็นนักศึกษาในกลุ่มอาเซียน + 6 ยกเว้นนักศึกษาไทย

- ทุน คปก. อาเซียน + 6 กรณีของหลักสูตร Double degree จะให้ทุนเฉพาะระยะเวลาที่นักศึกษาหรืออาจารย์ชาวต่างประเทศอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นอาจารย์ไทยและนักศึกษาไทยที่เดินทางไปต่างประเทศยังคงให้ทุน
- มหาวิทยาลัยเอกชนสามารถสมัครทุน คปก. ได้ โดยจะพิจารณาจากผู้สมัครที่เป็นอาจารย์ก่อนแล้วจึงจะพิจารณาผู้สมัครที่เป็นนักศึกษา
- คปก. สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดอบรมระยะสั้นร่วมกับมหาวิทยาลัยได้
- นักศึกษาที่ได้รับทุนเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วไม่ต้องขอใช้ทุน
- คปก. มีหน้าที่สนับสนุนในด้านการเงิน แต่ในด้านการสรรหานักศึกษาขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย
- การให้ทุน คปก. แก่สายสังคมศาสตร์ คปก. อยู่ระหว่างเตรียมการแยกสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ออกมาอีกส่วน และจัดสรรผู้ดูแลทุน คปก. สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์โดยเฉพาะ
- อยู่ระหว่างการปรับปรุงและพัฒนาระบบรับสมัครออนไลน์

## 4. การขอชะลอการตรวจประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ประธานแจ้งที่ประชุม ตามที่ ทคบร. มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ผ่านเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา) เพื่อขอชะลอการตรวจประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาออกไปก่อนนั้น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งหนังสือตอบกลับ ทคบร. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

## 5. การกำหนดเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญ กคปร. และเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2559-2560

ปี	ครั้งที่	วัน เดือน ปี	ประชุมสามัญ กคปร.	ครั้งที่	วัน เดือน ปี	จัดประชุมเสนอผลงานวิจัย
2559	1	19-20 ก.พ. 2559	ม.นเรศวร	38	19-20 ก.พ. 2559	ม.นเรศวร
	2	16-17 มี.ย. 2559	จุฬาลงกรณ์ ม.	39	1 ก.ค. 2559	ม.อัสสัมชัญ
	3	20 ต.ค. 2559	ม.สงขลานครินทร์	40	20-21 ต.ค. 2559	ม.สงขลานครินทร์
	4	19 ธ.ค. 2559	ม.แม่ฟ้าหลวง	41	8 ธ.ค. 2559	มรภ.วไลยอลงกรณ์
2560	1	10 ก.พ. 2560	ม.เชียงใหม่	42	10 ก.พ. 2560	ม.เชียงใหม่
	2	20 มี.ย. 2560	ม.มหาสารคาม	43	ก.ค. 2560	ม.ฟาฏอนี
	3	21 ต.ค. 2560	ม.อุบลราชธานี	44	21-22 ต.ค. 2560	ม.อุบลราชธานี
	4	ธ.ค. 2560	ม.ศรีนครินทรวิโรฒ	45	ธ.ค. 2560	มรภ.นครราชสีมา

## 6. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาระบบเพื่อกำกับคุณภาพมาตรฐานการจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา (iThesis) ในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการแล้ว

ประธานขอที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาหรืออุปสรรคหลังจากดำเนินการติดตั้งระบบ iThesis ในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ไปแล้ว รวมถึงตั้งข้อสังเกตให้แก่มหาวิทยาลัยที่ยังไม่ได้ดำเนินการติดตั้งระบบ

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำลังเตรียมข้อมูลและเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขอติดตั้งโปรแกรม iThesis และอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการในส่วนของ server สำหรับเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์
- มหาวิทยาลัยนเรศวร ใช้โปรแกรม e-Thesis และใช้ระบบ Cloud ในการเก็บข้อมูล ข้อดีของโปรแกรม e-Thesis คือ สะดวกต่อการจัดรูปเล่มวิทยานิพนธ์ และในส่วนของปัญหาคือ มหาวิทยาลัยนเรศวรใช้โปรแกรม e-Thesis เชื่อมต่อข้อมูลกับโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ซึ่งพบปัญหาในส่วนของ การสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์ และการตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ เมื่อนิสิตใช้ e-Thesis ไปตรวจกับโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ พบว่าการตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์เป็นศูนย์ มหาวิทยาลัยจึงมีดำริให้ซื้อโปรแกรม turnitin กลับมาใช้
- ลักษณะของ iThesis เป็นการทำงานร่วมกัน 3 ส่วน ได้แก่ สกอ. มหาวิทยาลัย และโปรแกรม iThesis
- iThesis กำลังพยายามพัฒนาให้โปรแกรม Latex ใช้งานได้ ในโปรแกรม iThesis รวมถึงการอัปเดตไฟล์ภาพขนาดใหญ่ นอกจากนี้ อาจารย์ นิสิต และเจ้าหน้าที่ จะต้องมีความ

เข้าใจในการใช้ iThesis มากขึ้น ดังนั้นเห็นควรให้มีการจัดอบรมสำหรับผู้ใช้อ iThesis โดยตรงก่อนนำมาใช้งานจริง

- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ใช้ server ของตัวเอง ลงทุนไปจำนวน 1 ล้านบาท มีศูนย์ ITC เป็นผู้ดูแล server ให้กับมหาวิทยาลัย และในปี 2560 จะเริ่มใช้ทุกคณะ ขณะนี้ยังทดลองใช้อยู่บางคณะและในขณะที่ยังทดลองใช้งานโปรแกรมยังไม่พบปัญหา
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำลังดำเนินการลงระบบในเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งระยะเวลาในการอบรมการใช้โปรแกรมนั้นมีระยะเวลาสั้นและค่าใช้จ่ายสูง จึงขอเสนอพิจารณาหากมีมหาวิทยาลัยใดที่จัดอบรมการใช้โปรแกรม ขอความอนุเคราะห์แจ้งข่าวสารและขอเข้าร่วมอบรมกับมหาวิทยาลัยนั้นด้วย
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงระบบโปรแกรม iThesis แล้ว และจัดซื้อ server ของมหาวิทยาลัย ขณะนี้กำลังรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมทดลองใช้งานในปี 2560 และคาดว่าในปี 2561 จะเริ่มใช้โปรแกรมทันที
- มหาวิทยาลัยทักษิณ กำลังดำเนินการจัดซื้อ server 1 ตัวของมหาวิทยาลัยและติดตั้งให้เป็นระบบเก็บข้อมูลแบบ cloud ด้วย เนื่องจากจำนวนนิสิตของมหาวิทยาลัยยังมีจำนวนไม่มากนัก โดยขอให้ทางมหาวิทยาลัยออกระเบียบการใช้โปรแกรมและจัดการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม
- มหาวิทยาลัยที่สนใจสามารถเดินทางไปศึกษาดูงานการใช้โปรแกรมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการอบรมการใช้โปรแกรมของแต่ละมหาวิทยาลัย



## 7. พิจารณาสรรหาประธาน ทคปร. เพื่อดำรงตำแหน่งในวาระประจำปี 2560-2561

เนื่องด้วยวาระการดำรงตำแหน่งประธาน ทคปร. ประจำปี 2558-2559 ใกล้ครบกำหนด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อประธาน ทคปร. เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งในวาระประจำปี 2560-2561 คนต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำรงตำแหน่งประธาน ทคปร. ในวาระประจำปี 2560-2561 โดยจะทำการส่งมอบงานในคราวประชุมครั้งที่ 4/2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

## 8. พิจารณาเจ้าภาพจัดทำสมุดไดอารี ทคปร. ประจำปี 2560 และนำเสนอรูปแบบสมุดไดอารี ทคปร. ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชเป็นเจ้าภาพจัดทำสมุดไดอารี ทคปร. ประจำปี 2560 และขอเสนอข้อมูลรูปแบบไดอารีในที่ประชุม โดยขอให้สถาบันสมาชิกร ทคปร. ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดทำไดอารี ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 เพื่อจะได้ดำเนินการส่งให้โรงพิมพ์จัดทำและทันแจกในช่วงสิ้นปี 2559 นี้

นอกจากนี้ ที่ประชุมเสนอให้จัดทำประวัติข้อมูลประธาน และสมาชิกร ทคปร. ในแต่ละปีขึ้นทางเว็บไซต์ ทคปร. เพื่อเก็บเป็นข้อมูลสำหรับใช้สืบค้นในอนาคต

## 9. พิจารณาเจ้าภาพจัดกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมขอพิจารณาทบทวนเรื่องการจัดกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย เนื่องจากเป็นงานใหญ่และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูง จึงหาเจ้าภาพค่อนข้างยาก ดังนั้นปี 2560 จึงขอออกไปก่อน

## 10. การทำสื่อโปสเตอร์ ทคปร.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เสนอให้มีการทำสื่อโปสเตอร์ ทคปร. โดยทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจัดทำสื่อโปสเตอร์ ทคปร. โดยให้แต่ละสถาบันเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสื่อโปสเตอร์ ทคปร. และแจ้งจำนวนการจัดซื้อไปยังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ แจ้งที่ประชุมเพิ่มเติม โดยจะขอรับสื่อ ทคปร. สีฟ้าชุดเก่าที่ยังมีเหลืออยู่มาแจกในที่ประชุมครั้งถัดไป (ครั้งที่ 4/2559) ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

## 11. ลิงก์อินงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เสนอขอหารือเรื่องลิงก์อินงานวิทยานิพนธ์ ควรเป็นของใคร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีแบบฟอร์มหนังสือยินยอมมอบทรัพย์สินทางปัญญาให้นักศึกษาลงนามเพื่อตกลงยินยอมมอบลิขสิทธิ์ให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้นักศึกษาลงนามมอบสิทธิ์ให้แก่มหาวิทยาลัยในการเผยแพร่ผลงานวิจัย และหากมหาวิทยาลัยตรวจพบว่านักศึกษามีการคัดลอกวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด โดยมหาวิทยาลัยได้ทำประกาศและหนังสือยินยอมมอบทรัพย์สินทางปัญญาให้นักศึกษาลงนามด้วย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เสนอเพิ่มเติมในส่วนที่นักศึกษาจะขออนุญาตนำผลงานวิทยานิพนธ์ไปใช้บางส่วน จะต้องมีการทำหนังสือขออนุญาตมายังมหาวิทยาลัยและทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษให้นักศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้นักศึกษาลงนามในหนังสือยินยอมมอบลิขสิทธิ์ก่อนเข้าเป็นนักศึกษา เพื่อตกลงยินยอมมอบทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่มหาวิทยาลัย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีการจัดทำประกาศและใบแจ้งให้นักศึกษาทุกคนทราบก่อนล่วงหน้า

## 12. การแต่งตั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เสนอพิจารณาให้ความเห็นเรื่องการแต่งตั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ามาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหารือ มีประกาศหรือหลักเกณฑ์การแต่งตั้งอย่างไรบ้าง เนื่องจากหลักเกณฑ์ใหม่ขัดกับหลักเกณฑ์เดิมของ สกอ.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำข้อบังคับฉบับใหม่ขึ้นแทนฉบับเดิม โดยใช้คำว่า “อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ” ซึ่งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น เมื่อสภามหาวิทยาลัยรับรองข้อบังคับแล้วเป็นอันสิ้นสุด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำคล้ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

## 13. ข้อปฏิบัติการโอนย้ายระดับการศึกษาจากปริญญาเอกไปเป็นระดับปริญญาโท

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นเรื่อง ข้อปฏิบัติการโอนย้ายระดับการศึกษาจากปริญญาเอกไปเป็นระดับปริญญาโท ในแต่ละมหาวิทยาลัยมีประกาศหรือหลักเกณฑ์การแต่งตั้งอย่างไรบ้าง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีกำหนดไว้ในข้อบังคับและมีประกาศบัณฑิตวิทยาลัยฯ โดยนักศึกษาที่จะโอนย้ายระดับการศึกษาจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนย้าย โดยนักศึกษาสามารถลดระดับการศึกษาได้แต่มหาวิทยาลัยจะต้องมีหลักสูตรรองรับด้วย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่มีข้อปฏิบัติการโอนย้ายระดับการศึกษาจากปริญญาเอกไปเป็นระดับปริญญาโท

มหาวิทยาลัยนเรศวร มีกำหนดไว้ในข้อบังคับ ซึ่งกำหนดไว้ว่า ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถสำเร็จการศึกษาในระดับที่กำลังศึกษาได้ อาจขอลดระดับการศึกษาซึ่งให้อยู่ในหลักสูตรและสาขาที่สามารถรองรับได้ กรณีที่นักศึกษาใช้ระยะเวลาเรียนครบกำหนดการศึกษา

แล้วแต่ยังไม่สามารถทำวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จตามที่กำหนดได้ มหาวิทยาลัยจะให้นักศึกษาลงทะเบียนเข้ามาใหม่และเทียบโอนหน่วยกิตเข้ามาโดยคิดค่าธรรมเนียมการศึกษาครั้งหนึ่ง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใช้วิธีทำเรื่องเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเป็นกรณีพิเศษเป็นรายกรณี

#### 14. การกำหนดคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อสอบวิทยานิพนธ์

ให้แต่ละสถาบัน ขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งสกอ. ทราบ กรณีที่จำเป็นจะต้องขอให้นำผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเข้ามาช่วยสอบวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้เกณฑ์อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใช้เกณฑ์แบบเดียวกัน

#### 15. การกำหนดวาระในการประชุมสามัญ ทคปร. ครั้งที่ 4/2559

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ สำหรับการประชุมครั้งถัดไป จัดวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และขอให้ที่ประชุมกำหนดวาระการประชุม ครั้งที่ 4/2559 ร่วมกัน

#### 16. การกำหนดวาระการประชุมคราวหน้าที่มาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ขอให้สมาชิกไปยังสำนักงานเลขาธิการ ทคปร. เพื่อจัดเตรียมวาระการประชุมอีกครั้ง

## ภาพกิจกรรม

การประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคปร.) ครั้งที่ 3/2559 ณ ห้องประชุม 210 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์





# การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42

(The 42<sup>nd</sup> National Graduate Research Conference: 42<sup>nd</sup> NGRC)

วันศุกร์ที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560

ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่



**42<sup>nd</sup> NGRC**  
CMU: Graduate Research for Global Sustainability (GR4GS)

**Graduate School, Chiang Mai University**  
239 Huai Kaeo Road, Suthep Subdistrict,  
Mueang District, Chiang Mai 50200 THAILAND  
Tel. +66-5394-2405 , +66-5394-2406  
e-Mail : [ngrc@grad.cmu.ac.th](mailto:ngrc@grad.cmu.ac.th)

Website : <http://www.grad.cmu.ac.th/conference2017>

# 6<sup>th</sup> International Graduate Research Conference 2017 (6<sup>th</sup> iGRC2017)

Theme: Global Issues and Awareness: Sustainable Development Goals for  
Energy & Environment, Food & Health, Arts & Cultures

February 9-10, 2017

The Empress Hotel Chiang Mai



Global Issues and Awareness: Sustainable Development Goals  
for Energy & Environment, Food & Health, Arts & Cultures

**6<sup>th</sup> iGRC2017**  
February 10, 2017

**Graduate School, Chiang Mai University**  
239 Huai Kaeo Road, Suthep Subdistrict,  
Mueang District, Chiang Mai 50200 THAILAND  
Tel. +66-5394-2405 , +66-5394-2406  
e-Mail : [igrc@grad.cmu.ac.th](mailto:igrc@grad.cmu.ac.th)

Website : <http://www.grad.cmu.ac.th/conference2017>